



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ที่ สฎ.๘๒๐๐๑/๒๕๖๔ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) เพื่อบริการสาธารณะ บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนภายในกรอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้ดำเนินงานแสดงความก้าวหน้าและรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑. กรณีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/เรื่องทั่วไป จำนวน ๑ ราย ดังนี้

กรณีที่นางสมฤดี จรุงรักษ์ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้หยุดฉีดยาฆ่าแมลง เนื่องจากนายสุพรด จังโล่ง ใช้สารเคมีฉีดยาฆ่าแมลงในแปลงผักถั่วฝักยาวซึ่งอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของนางสมฤดี จรุงรักษ์ ผู้ร้อง เป็นเหตุให้เด็กหญิงสุดารัตน์ จรุงรักษ์ บุตรสาวของนางสมฤดี จรุงรักษ์ มีภาวะอาการแน่นหน้าอก ตามใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลเคียนซา

การดำเนินการ

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน โดยนายธนิก กิจเวชวิสุทธิ นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน นายประพัฒน์ สุภาภรณ์ รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน พร้อมด้วยนางสาววิลาสินี ทรรพชช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน นางธนัชชนก อ่ำไพเพชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน และนายคงศักดิ์ ทองตะกุก นิตกร ร่วมกับนายธนชน ศรีเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพาน และนายฐานะดี จันทร์รอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพาน พบว่าบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ร้องเรียนห่างจากสวนแปลงผักถั่วฝักยาวของนายสุพรด จังโล่ง ประมาณ ๔ เมตร ซึ่งบริเวณโดยรอบยังมีประชาชนอยู่อาศัยอีกประมาณ ๘-๙ หลังคาเรือน มีประชากรจำนวนประมาณ ๕๐ คน เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามถึงเรื่องร้องเรียนดังกล่าว นายสุพรดฯ ผู้ถูกร้องเรียนและนางพรวาริเพ็งรักษ์ ภรรยาของผู้ถูกร้องเรียน อ้างว่าเคยใช้สารเคมีฉีดยาฆ่าแมลงในแปลงผักถั่วฝักยาวใน ๑ เดือนที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้สารเคมีแล้ว แต่ใช้สารกำจัดแมลงแบบอินทรีย์ซึ่งปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

จากนั้นเจ้าหน้าที่...

จากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบผัดดังกล่าวพบว่ายังคงมีแมลงเกาะอยู่ตามพืชผักถั่วฝักยาวนั้น และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบขนานซึ่งอยู่ในสวนแปลงผัดดังกล่าวของผู้ร้องเรียนไม่พบสารเคมีใดๆอยู่ในขนาน แต่ในส่วนผู้ร้องเรียนยังคงให้การยืนยันว่า เหตุที่บุตรสาวของตนมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก และหายใจไม่ออก เป็นเพราะการใช้สารเคมีฆ่าแมลงของผู้ร้องเรียน

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน โดยนางสาววิลาสินี ทรพรพช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน และนางธนชนก อ่ำไพเพชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน พร้อมด้วยนายคงศักดิ์ ทองตะกุก นิติกร ร่วมกับนายธนชน ศรีเสน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพาน และนายฐานะดี จันทร์รอด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เข้าไปในหมู่บ้านของผู้ร้องเรียนที่อาศัยอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพาน ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสวนแปลงผัดถั่วฝักยาวที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบหาสารเคมีตกค้างในเลือดของประชาชนในพื้นที่นั้น ว่ามีผลกระทบต่อเกิดจากสารเคมีที่นายสุพรต จังโล่ง ฉีดยากำจัดแมลงในสวนแปลงผัดถั่วฝักยาวดังกล่าวหรือไม่ จึงได้สุ่มกลุ่มบุคคลตัวอย่าง จำนวน ๒๑ คน ของหมู่บ้านนั้น โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะพานได้ทำการเจาะเลือดกลุ่มบุคคลตัวอย่างเพื่อหาสารเคมีตกค้างในเลือด ผลปรากฏว่า มีประชาชนจำนวน ๗ คน รวมถึงเด็กหญิงสุดารัตน์ จรุงฤทธิ์ บุตรของผู้ร้องเรียน ที่มีสารเคมีตกค้างในเลือด

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน จึงได้ออกแบบตรวจแนะนำให้แก่นายสุพรต จังโล่ง ผู้ร้องเรียน โดยให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑. ระงับหรืองดใช้สารเคมีฆ่าแมลง

๒. ปรับเปลี่ยนการใช้ยาฆ่าแมลงแบบเคมีเป็นสารกำจัดแมลงแบบอินทรีย์โดยปลอดสารพิษ ไร้สารตกค้าง รายละเอียดปรากฏตามแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๔(๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ สิ่งที่ได้รับมาด้วย

อนึ่ง หากนายสุพรต จังโล่ง ใช้สารเคมีฉีดฆ่าแมลงในแปลงผัดถั่วฝักยาวในที่เกิดเหตุอีกเมื่อผู้ร้องเรียนพบเห็นและเชื่อว่านายสุพรต จังโล่ง ได้ใช้ยาฆ่าแมลงแบบเคมี ให้ผู้ร้องเรียนแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ดำเนินการเก็บผักถั่วฝักยาวเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์หาสารเคมีในผักถั่วฝักยาวนั้น และหากตรวจพิสูจน์แล้วพบว่า มีสารเคมีในผักตัวอย่างนั้นจริง จักได้ออกคำสั่งทางปกครองและดำเนินคดีแก่ผู้ร้องเรียนต่อไป

๒. กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ จำนวน - ราย

ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจะได้เผยแพร่ให้ประชาชนในตำบลตะพานทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายคงศักดิ์ ทองตะกุก)

นิติกรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้า...



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และได้ดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๔) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

บัดนี้ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้ดำเนินการแสดงความก้าวหน้าและรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในพื้นที่ ดังนี้

๑. กรณีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง/เรื่องทั่วไป

จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นางสมฤดี จรุงรักษ์ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้หยุดฉีดยาฆ่าแมลง เนื่องจากนายสุพรด จังโล่ง ใช้สารเคมีฉีดยาฆ่าแมลงในแปลงผักถั่วฝักยาวซึ่งอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของนางสมฤดี จรุงรักษ์ ผู้ร้อง เป็นเหตุให้เด็กหญิงสุดารัตน์ จรุงรักษ์ บุตรสาวของนางสมฤดี จรุงรักษ์ มีภาวะอาการแน่นหน้าอก ตามใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลเคียนซา ซึ่งงานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน ได้ดำเนินการออกตรวจสอบ และออกมาตรการแก้ไขและรายงานผล ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว

๒. กรณีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ จำนวน - ราย

ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายธนิช กิจเวชวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพาน